


FW


3 จาก นางสาวปิยะนุช สวัสดิ์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) [ทราบและส่งต่อ](#) 12 เม.ย. 2566 21:29
 วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ

ถึง นายอนงค์ ผมขาว (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) 

ข้อความ :
 ทราบ

FW

2 จาก นายอนงค์ ผมขาว (คณะอุตสาหกรรมเกษตร) [ทราบและส่งต่อ](#) 12 เม.ย. 2566 09:18
 วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาเสนอ

ถึง นางสาวอุไรวรรณ ศักยภินันท์ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร)  ทราบ **12 เม.ย. 2566 10:42**

ข้อความ :

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการอุตสาหกรรมเกษตร

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 นั้น ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามประกาศ ทั้งนี้ จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติต่อไป

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

- เพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณา
- เห็นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้สนใจทราบผ่านทางระบบ CMU e-Document และนำขึ้น Web site คณะฯ ต่อไป

หมายเหตุ : ทั้งนี้ได้แจ้งเวียนในคราวเดียวกันแล้ว

แพรวนภา มั่งซี

ด่วนที่สุด



กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	
เลขรับ	03516
วันที่	๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖
เวลา	

ที่ อว ๐๒๐๑.๓(๒.๓๖)/ว ๒๖๐๕

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เรียน อธิการบดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎรในคราวประชุม
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองกฎหมาย

โทร. ๐๒ ๓๓๓ ๓๘๘๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : chayaporn.p@mhesi.go.th



ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง แนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๖ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงกำหนดแนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

๑. ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวง ให้ความสำคัญในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างสุจริตโดยไม่ซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒. ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวง ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง
๓. ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวง วางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการใด ๆ เพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมือง และให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๔. ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวง สนับสนุนสถานที่ในการจัดการเลือกตั้งและสถานที่ปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามที่มีการร้องขอ โดยให้กำหนดแนวทางการอนุญาตให้ใช้สถานที่ให้ชัดเจนเพื่อเกิดความเท่าเทียมกันและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
๕. ให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวง ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยเชิญชวนให้บุคลากรและนิสิตนักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด
๖. ให้บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

